



บันทึกข้อความ

ผู้ช่วยปลัดฯ (นายระพีภัทร์)
รับที่ ๒๐
วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๑

น ก ก ข

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรบริการ โทร. ๐ ๒๙๕๐ ๕๕๙๓ ต่อ ๑๓๑
ที่ กษ ๐๒๑๐/ ๕๐ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๓

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โปรดอนุมัติให้สถาบันเกษตรกรดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น

สถาบันเกษตรกร ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้รวบรวมรายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากส่วนราชการระดับกรม องค์กรมหาชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามรายชื่อที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๓

ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

(นางวลีพร แนนทิการ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเกษตรกร

อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหาร
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับกลาง รุ่นที่ ๘๓

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 83

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
1	นาย บุญรักษ์ บุตรละคร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
2	นาง ปุณณา อินทรละมุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3	น.ส. วนิตา กองหล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
4	น.ส. วิชชุพร รักสำรวจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
5	น.ส. วีรฉिता อรชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
6	นาง อัญญมณี พุเต็มวงศ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สถาบันเกษตรราธิการ
กรมชลประทาน			
7	นาย ขวพฤษ์ รักงาม	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	กรมชลประทาน
8	นาย ณรงค์ศักดิ์ ปิณฑิษฐ	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว
9	นาย ธนากร ตันติกุล	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
10	นาย ธวัชชัย ตันติพิสิทธิ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	ส่วนวิศวกรรม
11	นาย จตุรงค์ หนูรุ่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14
12	นาย พิรพงษ์ เอี่ยมไผ่	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการชลประทานสมุทรปราการ
13	นาย มานิจ รำมะนา	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักจัดรูปที่ดินกลาง
14	นาย ลุคมาลัย ศรีตุลาการ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34
15	นาย ศักตยา วรรณฤมล	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
16	นาย สมเกียรติ กิติวุฒิชูศิลป์	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการชลประทานมหาสารคาม
17	นาย สมพงษ์ ธีระทานันท์	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
18	นาย สุนทร คำศรีเมือง	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	กรมชลประทาน
19	นาย สุรศักดิ์ ชัยนา	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครสวรรค์
20	นาย สุรสิทธิ์ ปัญญาวรณศิริ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	กรมชลประทาน
21	นาย อภิชาติ จิรเจริญผล	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	กรมชลประทาน
22	นาย อัสนี จารุชาติ	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
23	นาย อิศเรศ ดวงเนตร	นายช่างชลประทานอาวุโส	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
24	น.ส. กัญญาภัทร ลิ้มหยง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
25	น.ส. กิจสุดา ใจกว้าง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
26	น.ส. ดวงพร ลิ้มพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
27	น.ส. น้ำทิพย์ เงินเมือง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
28	นาง ประริษา ประมูลสิน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
29	น.ส. ระพีพร แสงแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
30	น.ส. รังสิมา สมบัติเปี่ยม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นันทบุรี
31	น.ส. รุ่งวิภาห์ รมมณี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
32	นาง สุนันทา ทิพย์ขุน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
33	นาง เสาวลักษณ์ โกศลวิตร	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
กรมประมง			
34	นาง เกวลิน หนูฤทธิ์	เศรษฐกรชำนาญการ	กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
35	น.ส. จุฑามาศ ชมภูนิช	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
36	นาง จุฬิรัตน์ พรหมสุด	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
37	นาง ชนาฉัตร จิตรักษ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
38	นาย ณรงค์ศักดิ์ คงชัย	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
39	นาย นฤพน ธรรมาศ	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
40	นาย นิตกร ผิวผ่อง	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
41	นาง พัชรา แมมเริาะ	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
42	นาง พิมพ์า อุดมรัตน์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
43	นาง ภรพิชญา สโมสร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กองคลัง
44	นาง ระวิพันธุ์ สุขเกษม	เจ้าพนักงานประมงอาวุโส	สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
45	นาง วรสิณีย์ ลิรัฐพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
กรมปศุสัตว์			
46	นาย กุลภักดิ์ โพธิกนิษฐ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
47	นาย บุญศักดิ์ เกลียวกลมทัด	เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
48	นาง บุณชริกา กระจ่างวงษ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
49	นาย วีระศักดิ์ กาญจนภิญโญพงศ์	นายสัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
50	นาย สุขุม สนธิพันธ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน			
51	นาย จตุรงค์ สิทธิวรกร	นิติกรชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
กรมวิชาการเกษตร			
52	นาย ธีรวุฒิ ชุตินันท์กุล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สถาบันวิจัยพืชสวน
53	น.ส. เนตรา สมบูรณ์แก้ว	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร
54	นาง ปวีณา ทะรักษา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
55	น.ส. พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองการยาง
56	นาย ไพฑูรย์ คันตะลี	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร
57	นาง เลิศลักษณ์ เกศวิทักษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
58	น.ส. ศิริพร เต็งรัง	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตเกษตร
59	นาย สำเร็จ ช่างประเสริฐ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สถาบันวิจัยพืชสวน
60	นาย สุทัศน์ แก้วสะอาด	เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส	สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
61	นาย อลงกต โพธิ์ดี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
กรมส่งเสริมการเกษตร			
62	นาย ชำนาญ โพธิ์สุข	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
63	นาย จิตติพงษ์ มีมาก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก
64	นาง ดรรรชนี เมธเศรษฐี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
65	นาย นฤตม สุริยตัน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
66	น.ส. นุชจारी วนาศิริ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
67	น.ส. ปาจรีย์ แนนหนา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
68	น.ส. รุจิพรรณ ทองลิ้ม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
69	น.ส. วชิรี ด้วงแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
70	น.ส. วิไลวรรณ สอนพูล	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
71	น.ส. สุธาร์ตน์ คงสุวรรณ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
72	น.ส. หทัยชนก สุขเปี่ยม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
73	น.ส. อัจฉรา สมสวย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองแผนงาน
74	น.ส. อาลีวรรณ เวชกิจ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
75	น.ส. ก้อย ยศเจริญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
76	นาย คณิต พงษ์ประเสริฐ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
77	น.ส. ธันยา วรสีบ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม
78	น.ส. อีรนุช สิงห์ปรีชา	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
79	นาย พิพัฒน์ นาครธรณินทร์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
80	นาย นรินทร์ บุตรพรหม	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
81	นาง ระเบียบ พลจันทร์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
82	นาง ศุภกาย เล็กศรีณยพงษ์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
83	น.ส. สมศรี บุญผ่อง	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
84	นาย สวน เฟ่งพิศ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
85	นาย สุตจิตร หยงสตาร์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
86	นาย สุทยุต พูลสมบัติ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
87	น.ส. สุนทรี อริยะ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
88	นาย อนันต์ ทับอินทร์	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
89	นาย อนันตชัย เกสวะวัฒนะ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
90	น.ส. อุไรรัตน์ พรหมหนู	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
กรมการข้าว			
91	นาย จิรพงศ์ ใจรินทร์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
92	น.ส. นงนุช ประดิษฐ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

ID	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
93	น.ส. เปรมฤดี ปินทยา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
94	นาย รัชรังสี รัชนิพนธ์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
95	นาย สมใจ สาลีโท	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย
96	นาย สุธรรม มีพุกษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
97	น.ส. สุภาพร จันทร์บัวทอง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
กรมหม่อนไหม			
98	นาง อัญชลี โพธิ์ดี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม
99	น.ส. อุษากร ขำวิไล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
100	นาง กิตติมา พันธุ์กสิกร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
101	นาง กุลรชา นาคมณี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
102	น.ส. ฉวี ช่วยเล็ก	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
103	นาย เฉลิมศักดิ์ เพียรเลิศ	นายช่างโยธาอาวุโส	สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
104	น.ส. ณัฐนรีใจใจเอื้อ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
105	นาง อิตารัตน์ แสนตา	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
106	นาย เปลี้น มุ่งดี	นายช่างสำรวจอาวุโส	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
107	นาย พงษ์ศักดิ์ อรวิจิตร	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
108	น.ส. พยอม กุลพันธ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
109	นาง มุกดาวัลย์ อินทร์ภิรมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
110	นาง รจนพรรณ ณรงค์อินทร์	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
111	นาง รัชดา เพชรรัตน์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
112	นาง สายสุนี ธรรมประดิษฐ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
113	นาง หน้อย มุ่งคิมกลาง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
114	นาย อัศวิน น้อยนอนเมือง	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
115	นาย อุทัย ทรงศิริ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
116	นาย ธีรชัย จันทร์อินทร์	นักวิชาการสถิติชำนาญการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
117	นาย รักศักดิ์ รักเดช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
118	นาง อุไร อินนุรักษ์	เศรษฐกรชำนาญการ	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
119	น.ส. จีระจิต ดิศสนะ	นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ	สำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)			
120	น.ส. ภาวดี ใจเอื้อ	นักวิเคราะห์อาวุโส	สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์